

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 8585/CT-TT&HT

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 08 năm 2010

V/v kê khai đổi đơn vị phụ thuộc

Kính gửi: Công ty Cổ phần kinh doanh & Đầu tư Bình Dương
Địa chỉ: ấp 3, xã Thới Hoà, Bến cát, Bình Dương

MST: 3700504583

Cục Thuế có nhận công văn số 81/2010 ngày 12/8/2010 của Công ty về việc kê khai đổi với đơn vị phụ thuộc

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

1/Tại điểm 2.3-mục II - Phần II – Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính có quy định về thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế :

“Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu điều chỉnh đăng ký thuế 08-MST kèm theo Thông tư này trong thời hạn 10 ngày khi có sự thay đổi.”

Vậy trường hợp Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc thì Công ty phải lập tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST kèm theo quyết định về việc thay đổi hình thức hạch toán cho cơ quan thuế quản lý Chi nhánh và trụ sở chính.

2/Tại điểm 1.3-mục II-phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính có quy định :

“ Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Vậy, sau khi chuyển sang hạch toán phụ thuộc Công ty Becamex IDC thì việc Chi nhánh chỉ thực hiện chức năng môi giới về lĩnh vực bất động sản cho chính Công ty Becamex IDC và không có thu tiền nên đây không được xem là doanh thu của Chi nhánh, đồng thời cũng không phải là chi phí của Công ty Becamex IDC. Do vậy, Chi nhánh không phải xuất hoá đơn cho Công ty Becamex IDC khi thực hiện chức năng môi giới cho Công ty Becamex IDC.

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;

P. TTHT;

Lưu HCQT-TV-AC.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Đã ký : Võ Thanh Bình

18140